

TỈNH ỦY NINH THUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 829-TB/TU

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 4 năm 2020

BÁO NINH THUẬN

ĐẾN

Số: 967
Ngày: 14/4/20

Chuyển:

đự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

đự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

Ngày 13/4/2020, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới. Sau khi nghe đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp; Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã tích cực và trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần tiếp tục giữ vững và kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh, ổn định tình hình tư tưởng người dân khu cách ly nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung.

- Qua một thời gian cao điểm thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, một số kinh nghiệm được rút ra, đó là: Tập trung, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dưới sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp. Việc tổ chức họp trực tuyến giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với thường trực các huyện, thành ủy, giao ban hàng tuần của Ban Chỉ đạo với các địa phương đã thông tin chỉ đạo sát hơn, kịp thời hơn đến các địa phương, đơn vị; đồng thời qua đó đã chia sẻ, học tập kinh nghiệm, cách làm hay giữa các địa phương trong triển khai thực hiện, nhất là thực hiện việc thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, thông tin lưu động, công tác vận động người dân thực hiện khai báo y tế, tính đến 12/4/2020 toàn tỉnh đã có 510.284 người khai báo, đạt tỷ lệ 86,42% dân số.

- Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch được phát huy, đã chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động của các Tổ kiểm soát, giám sát phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, nâng chất lượng thông tin báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly theo quy định. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra nhắc nhở, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phụ trách, quản lý. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành tương đối nghiêm túc phân công làm việc ở nhà nhằm hạn chế tiếp xúc đông người tại công sở.

- Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp cách ly xã hội được triển khai rộng khắp trên các địa bàn, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, đã truyền tải nhanh chóng, chính xác và hiệu quả chủ trương, chính sách và chỉ đạo của chính quyền các cấp và hướng dẫn thực hiện các quy định của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh, tạo được đồng thuận cao trong xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội, nhất là việc đeo khẩu trang khi ra đường, không kinh doanh, buôn bán một số mặt hàng không thiết yếu theo quy định ..., nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện và lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn, đòi hỏi cần phải có các biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong thực hiện việc theo dõi giám sát, cách ly tại cộng đồng. Bên cạnh đó tình trạng tập trung đông người và không đeo khẩu trang tại một số nơi công cộng ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các thị trấn của các huyện còn xảy ra; còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh về tạm dừng hoạt động; còn có cơ sở công giáo chưa nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Tỉnh và hướng dẫn của giáo hội về tổ chức các hoạt động, nghi lễ tôn giáo. Việc rà soát các cơ sở y tế ngoài công lập bảo đảm quy định phòng chống dịch còn lúng túng.

2. Dự báo sắp tới Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trước tình hình dịch bệnh tiếp tục còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với tỉnh ta, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp cách ly, giãn cách, hạn chế tiếp xúc xã hội nhằm duy trì và kiểm soát tốt nữa tình hình dịch bệnh; tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch,

phương án phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn tiếp theo trên tinh thần chỉ đạo mới của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử phạt nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật và các quy định về phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ, những người đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.3. Tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục vận động và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch Covid-19, theo tinh thần vừa thực hiện hỗ trợ lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch, vừa hỗ trợ nâng cao năng lực ứng phó với tình hình dịch theo từng cấp độ; đảm bảo tính hiệu quả, đúng quy định, không trùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo rà soát lại chính sách hỗ trợ của Chính phủ, xây dựng chính sách của tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đảm bảo công bằng, kịp thời, không bỏ sót và trùng lặp đối tượng, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương thực hiện.

2.4. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí dự phòng các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị đảm bảo ứng phó tình hình dịch bệnh với cấp độ 3 trở lên; có phương án sử dụng cụ thể khi có các tình huống phát sinh. Khảo sát đánh giá lại

công tác chuẩn bị ứng phó với tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ cho phù hợp với nhiệm vụ ưu tiên và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và của Bộ Y tế.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch; nâng cao năng lực cơ sở xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 của Tỉnh; tăng cường kiểm tra thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế. Kịp thời khen thưởng, động viên, khuyến khích nhân viên y tế tích cực, trách nhiệm trong tham gia chữa trị, chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm dịch bệnh và lực lượng tham gia trực tiếp phòng, chống dịch bệnh.

2.5. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương tăng cường quán triệt, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chỉ đạo sớm đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 và tình hình hạn hán đến thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; rà soát, điều chỉnh kịch bản, tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực, các công trình trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân ngay sau dịch bệnh kết thúc.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường nắm chắc địa bàn và tình hình liên quan để có giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện việc dỡ bỏ cách ly tập trung khu dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam; cho 02 bệnh nhân đã khỏi bệnh về địa phương theo quy định. Lưu ý, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội theo quy định và ổn định tình hình dân cư địa phương.

4. Cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống dịch; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, chuẩn bị các khu cách ly tập trung trên địa bàn; huy động và sử

dụng hiệu quả các nguồn lực, sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ.

5. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận và các Hội đoàn thể tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc thực hiện phòng chống dịch của các cơ sở tôn giáo, thực hiện cách ly tại cộng đồng. Tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, phối hợp trong quản lý mức độ, liều lượng công tác thông tin, truyền thông đảm bảo không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tiếp tục theo dõi, chấn chỉnh việc đưa tin thất thiệt, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân; ổn định tình hình tư tưởng tại cơ sở.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các Ban Đảng tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Thông báo này; báo cáo (báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ) và đề xuất, kiến nghị liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (b/c),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Văn phòng Trung ương (b/c),
- Các ban Đảng tỉnh, BCS Đảng, Đảng đoàn;
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Đức Thanh